

Số: 124/GDDT

Krông Pa, ngày 25 tháng 03 năm 2020

V/v đăng ký triển khai phần mềm Kiểm
định chất lượng giáo dục.

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường MN,TH,THCS trong toàn huyện.

Thực hiện Công văn số 324/SGDDT-KTQLCLGD ngày 25/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc triển khai phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục; Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non (gọi tắt là Thông tư số 17, 18, 19).

Theo đó, hai hoạt động Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục được tích hợp thực hiện theo một qui trình.

Căn cứ nội dung Công văn số 4873/BGDĐT-QLCL năm 28/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020, cụ thể: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý hoạt động đánh giá, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục”.

Hiện nay, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện công tác Tự đánh giá bằng phương pháp thủ công, chưa có phần mềm hỗ trợ. Cho nên việc thực hiện qui trình Tự đánh giá của các đơn vị trường có rất nhiều hạn chế, khó khăn, thiếu chính xác; chưa khai thác được cơ sở dữ liệu hiện có của nhà trường, của ngành.

Để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; đồng bộ, thống nhất các hoạt động của các nhà trường; cơ quan quản lý giáo dục quản lý được tình hình hoạt động của các nhà trường theo phân cấp quản lý; công tác lập kế hoạch, báo cáo, thống kê, ... thực hiện có hiệu quả, kịp thời; sử dụng được các cơ sở dữ liệu dùng chung, phần mềm có sẵn của trường, ngành giáo dục cũng như quốc gia (như cơ sở dữ liệu về học sinh-SMAS, cơ sở dữ liệu ngành-cán bộ, giáo viên, ...). Các đơn vị trường cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường bố trí kinh phí trang bị và triển khai phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục cho đơn vị trường mình trong

năm học 2019-2020. Để thuận tiện cho việc cài đặt phần mềm đồng bộ cho các đơn vị trường đề nghị các đơn vị trường đăng ký danh sách gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ Email: lehongphuc1975@gmail.com, chậm nhất là vào 10/4/2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc liên hệ số điện thoại: 0963210044 gặp đ/c Phúc chuyên viên phòng GDDT để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo PGDDT;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Chu Sỹ Lin